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Trễ kinh, đau bụng và chảy máu âm đạo là ba dấu hiệu thường gặp nhất ở người phụ nữ có tình
trạng thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung xuất hiện với tỉ lệ từ 1%-2% trong tổng số những
trường hợp mang thai.  Vì một lý do nào đó, chẳng hạn như vòi trứng bị hẹp hay tắc hoặc do
trứng di chuyển chậm hơn bình thường, trứng đã thụ tinh sẽ nằm lại bên ngoài tử cung và phát
triển tại đó, khi đó có tình trạng thai nằm ngoài tử cung.       

    

Nhiều nguyên nhân khiến thai lạc chỗ

Thường gặp nhất là thai ngoài tử cung ở vòi trứng, còn thai ở vị trí ngay chỗ nối giữa vòi trứng
và tử cung (gọi là thai đoạn kẽ, thai sừng hay thai góc tử cung) là nguy hiểm nhất vì khó chẩn
đoán được sớm, gây mất máu nhiều và nhanh khi thai vỡ, ảnh hưởng nhiều đến khả năng có
thai sau này. 

  

Một số trường hợp viêm nhiễm sinh dục sẽ làm tắc, hẹp vòi trứng và dễ gây ra thai ngoài tử
cung. Viêm nhiễm sinh dục thường dễ xuất hiện và phát triển âm thầm sau nạo phá thai và gây
ra biến chứng này. Vòi trứng cũng có thể bị tắc hay hẹp do bẩm sinh hoặc do một can thiệp
trước đó trên vòi trứng. Những lần mổ ở vùng bụng cũng có thể gây viêm dính (bên trong hay
bên ngoài vòi trứng) và làm thay đổi hướng đi của vòi trứng (vòi trứng bị kéo dài, bị gập góc...).
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Nếu khối thai nằm bên trong vòi trứng, khi thai phát triển sẽ làm vòi trứng bị dãn to dần và căng
phồng (gây đau thường xuyên vùng bụng dưới) và có thể bị rạn nứt (gây chảy máu ít, âm ỉ
trong bụng). Khối thai có thể bị vỡ ra khi vượt quá khả năng căng dãn của vòi trứng, khi đó sẽ
làm chảy máu nhiều trong ổ bụng. 

  

Trường hợp này cần phải mổ cấp cứu để cầm máu. Ở một số trường hợp khác, khối thai sẽ bị
tống xuất qua vòi trứng vào trong ổ bụng, tạo nên một khối bên trong ổ bụng gây chảy máu
muộn sau đó (gọi là huyết tụ thành nang). Hiếm hơn, khối thai sẽ tự tiêu biến đi sau một thời
gian. Khối thai nằm ngoài tử cung sẽ khó có thể phát triển thành thai bình thường, đủ ngày
tháng được vì không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho thai phát triển. Khối thai sẽ vỡ ra và
chảy máu, thời điểm sớm hay muộn tùy thuộc vào vị trí của khối thai.

Dễ nhầm lẫn rối loạn kinh nguyệt

Trễ kinh, đau bụng và chảy máu âm đạo là ba dấu hiệu thường gặp nhất ở người phụ nữ có tình
trạng thai ngoài tử cung. Bệnh nhân có dấu hiệu trễ kinh, thử nước tiểu cho thấy dấu hiệu có
thai, thậm chí có thể gặp các dấu hiệu ốm nghén. Siêu âm vùng bụng sẽ thấy có khối bên cạnh
tử cung nhưng không thấy thai trong lòng tử cung dù xét nghiệm máu (hay nước tiểu) cho kết
quả có thai. 

  

Tuy nhiên, siêu âm có thể thấy tình trạng chảy máu trong ổ bụng. Chảy máu âm đạo xuất hiện
muộn hơn, thường là lượng máu ít, đen sậm và kéo dài. Có khi chảy máu xuất hiện gần với ngày
có kinh làm cho người bệnh lầm tưởng là mình đang có kinh hay đang bị rong kinh. Thai phụ
còn bị đau bụng, thường là do tình trạng căng dãn của vòi trứng, đau bụng âm ỉ ở một bên
vùng bụng dưới rốn, đau có thể giảm tạm thời với các thuốc giảm đau nhưng sẽ đau trở lại sau
khi thuốc giảm đau hết thời gian tác dụng. 

  

Hiếm hơn, có người có cảm giác đau vùng vai, do có hiện tượng tích tụ dịch hay máu trong ổ
bụng, gây phản xạ trên thần kinh vùng bụng và gây ra đau vai. Chú ý khi có tình trạng vỡ vòi
trứng, sẽ có cơn đau dữ dội, da xanh xao và cảm giác mệt lả hay ngất xỉu. Tình trạng này sẽ
ngày càng trầm trọng do máu chảy nhiều trong ổ bụng và không thể tự cầm được, có thể dẫn tới
tử vong.

Nguyên tắc điều trị là phải làm sao lấy đi khối thai hoặc làm cho khối thai không tiếp tục phát
triển sai vị trí và tự tiêu biến đi. Khi khối thai đã vỡ thì thường phải cắt bỏ vòi trứng. Nếu bệnh
nhân chỉ còn lại một bên vòi trứng thì vẫn còn khả năng có thai. Tuy nhiên, nếu lần sau vẫn bị
thai ngoài tử cung thì có nhiều khả năng sẽ mất cả vòi trứng còn lại. 

 2 / 3



  Lưu ý thai ngoài tử cung - UGroup | UG Health
Thứ năm, 13 Tháng 8 2009 15:56

  

Thời gian để có thai lại tùy thuộc vào tình trạng lần thai ngoài tử cung, tình trạng mất máu gây
ảnh hưởng sức khỏe và phương pháp điều trị đã được sử dụng. Nguy cơ thai ngoài tử cung tái
phát có thể trên 10%, tuy nhiên, còn tùy thuộc vào nguyên nhân, nếu do bị viêm nhiễm gây tắc
hẹp vòi trứng thì khả năng này khá cao. Khả năng bị vô sinh hoặc khó có thai xảy ra nếu cả hai
vòi trứng đã từng bị thai ngoài tử cung bám hoặc đã bị cắt bỏ.

Đề phòng thai ngoài tử cung

Chị em phụ nữ nên giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt tốt, nhất là trong giai đoạn sau sinh và cho con
bú, sử dụng các biện pháp phòng tránh thai, hạn chế nạo phá thai. Ngoài ra, nên đi khám thai
sớm khi phát hiện hoặc nghi ngờ có thai (thử que nước tiểu hoặc có các dấu hiệu ốm nghén)
hoặc khi bị đau bụng hay ra máu bất thường vào giai đoạn sớm của thai kỳ. 

  

Khám phụ khoa định kỳ và khám phụ khoa ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ viêm sinh dục để
được điều trị thích hợp. Phụ nữ mang thai khi đi khám bệnh dù bất kỳ bệnh lý gì cũng nên
thông báo cho bác sĩ và nhân viên y tế về tình trạng có thai của mình

        

Theo Thạc sĩ – bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh (Bệnh viện Hùng Vương) /

  

http://www.nld.com.vn/20090329113715700P0C1050/luu-y-thai-ngoai-tu-cung.htm
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